



Clayton County Public Schools

Office of the Interim Superintendent

1058 Fifth Avenue • Jonesboro, Georgia 30236 • (770) 473-2700

DR. ANTHONY W. SMITH
Interim Superintendent

Ngày 7 tháng 3 năm 2023

Xin chào phụ huynh/người giám hộ,

Chúng tôi biết rõ quý vị đã đảm bảo cho con em sẵn sàng đến trường. Vai trò của quý vị trong việc thành công về học tập và hành vi ứng xử của con quý vị là quan trọng. Chúng tôi rất vui được giao tiếp với các bậc phụ huynh khi chúng tôi bắt đầu chương trình mới. Thư này chia sẻ chương trình mới cho các trường tiểu học về hỗ trợ văn hóa lành mạnh an toàn và môi trường học tập chất lượng.

Trong trường Công Quận Clayton, chúng tôi định nghĩa kỷ luật là *phương pháp giảng dạy và đào tạo học sinh thực hiện theo các nội quy hoặc quy tắc ứng xử bằng cách sử dụng chiến lược để khắc phục hành vi không phù hợp*. Đôi khi, học sinh không tuân theo các quy tắc. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi có thể đưa học sinh trở lại đúng hướng bằng cách sử dụng chiến lược và phương pháp trong lớp học. Đôi khi, hành động chúng tôi phải đòi hỏi sử dụng những phương pháp và chiến lược bên ngoài lớp học. Vì vậy, tất cả các trường tiểu học sẽ có Phòng Cơ Hội Để Cải Thiện vào trước ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Phòng Cơ Hội Để Cải Thiện dành cho những học sinh liên tục thiếu tôn trọng và làm gián đoạn môi trường học tập. Phòng Cơ Hội Để Cải Thiện là nơi mà học sinh có thể suy ngẫm về hành vi không phù hợp của mình và tìm hiểu hành vi thích hợp mới để ứng xử trong tương lai. Để tiếp tục việc học, học sinh sẽ được quyền truy cập vào các bài tập trong lớp.

Mặc dầu việc đảm bảo tất cả học sinh có thể ở lại trong lớp học và tham gia vào quá trình học tập là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi có thể chỉ định Phòng Cơ Hội Để Cải Thiện cho học sinh trong vài giờ hoặc cả ngày dựa trên hành vi không phù hợp. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu một học sinh được chỉ định vào Phòng Cơ Hội Để Cải Thiện cho cả ngày (hoặc sáu giờ), chúng tôi sẽ xem xét việc này là phạt **Đình chỉ học tập trong trường**.

Chúng tôi yêu cầu quý vị làm việc với chúng tôi để đảm bảo học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc tuân theo các quy tắc. Có nhiều cách để hỗ trợ chúng tôi.

- Vui lòng xem lại bộ quy tắc ứng xử dành cho học sinh trong cuốn Sổ tay Học sinh cùng với con quý vị.
- Hãy chú ý đến cảm giác của con quý vị mỗi ngày và sự học tập của con em.
- Vui lòng sử dụng nguồn tư liệu mà trường học cung cấp để giúp học sinh cảm nhận được sự phối hợp và cải thiện kỹ năng học tập của học sinh.

Cảm ơn quý vị luôn thường xuyên là một đối tác quan trọng!

Thân ái,

Tiến sĩ Anthony W. Smith
Giám đốc lâm thời